

Chương trình hỗ trợ nhà ở của FEMA giúp các gia đình tiếp tục sinh hoạt trong khi nhà của họ đang được sửa chữa

Release Date: Tháng 6 27, 2018

Gia đình Anderson tại Houston đã được hỗ trợ khi họ trở về nhà tạm thời và tiếp tục sửa chữa

AUSTIN, Texas — Gia đình Robert Anderson không có nơi nào để đi khi họ bắt đầu phải rời khỏi ngôi nhà của mình tại Houston do nước lũ trong Cyclone bão Harvey. Hai trong số các con của ông bị xé nát, khi họ cho vật dụng trong một căn nhà có thể đang bị nhiễm nấm mốc hoặc các vi sinh vật khác sẽ gây nguy hiểm cho sức khỏe của bọn trẻ.

"Chúng tôi không có nhu cầu gì thân này, và những nhu cầu thân của tôi không phải là kiêu ngạo gì sẵn sàng nói: "Hãy đến với tôi", Anderson nói vào hôm thứ Ba. "FEMA đã giúp chúng tôi rất nhiều. Họ đã cho chúng tôi một nơi để đi và chúng tôi đã ở đó sau khi cơn bão xảy ra".

Trong 10 tháng qua, Anderson và các con của mình đã ở trong một nhà trọ do chương trình Hỗ trợ Nhà ở Chuyển tiếp (Transitional Sheltering Assistance, TSA) của FEMA trợ cấp. Vào thứ Ba, họ dọn khỏi nhà trọ và chuyển tới một căn hộ được tài trợ thông qua chương trình Nhà ở Chuyển tiếp của FEMA.

"FEMA tới và cho tôi và tôi trở về một nơi, giúp tôi nuôi con và tiếp tục cuộc sống", ông nói. "Những gì các bạn đã và đang làm - tôi chỉ biết cảm tạ Chúa. Tôi



FEMA

Page 1 of 3

không biết tôi sẽ làm gì nếu không có các bạn”.

Anderson không có báo hi vọng cho ngôi nhà của mình vì nó không phải là tài sản chính thức của ông ngay khi cơn bão Harvey xảy ra. Mặc dù ông mất gần đây, ông nói, và việc thuê lại tài sản của ông vẫn đang được xử lý. Lễ hội đã gây thiệt hại 80.000 đô la cho ngôi nhà.

Thông qua việc kết hợp trợ cấp nhà ở của FEMA và khoản vay hỗ trợ thiên tai của Cơ quan Quản lý Doanh nghiệp Nhà của Hoa Kỳ, Andersons đang sửa chữa nhà và dọn dẹp nhà trong vòng vài tháng tới.

"Quá nhiều người đã gặp khó khăn do bão Harvey, và bây giờ mùa bão lại tới", Anderson nói. "Nhưng chúng ta đang khôi phục dần”.

Gia đình Andersons là một trong 54.639 hộ gia đình ở Texas đã trú ẩn tại các khách sạn hoặc nhà trọ thông qua chương trình TSA kể từ sau Cơn bão Harvey, kể cả 24.690 hộ gia đình đã nhận được trợ cấp thuê nhà hai tháng. Chương trình sẽ hỗ trợ vào tháng Bảy sau 308 ngày hỗ trợ cho những người sống sót sau bão Harvey.

Các hộ gia đình hiện còn tham gia trong chương trình TSA đang phải tiếp tục chờ đợi các quản lý trợ giúp thiên tai (disaster case management, DCM) hoàn tất kế hoạch nhà ở dài hạn của họ vào cuối tháng này. Quý vị có thể liên hệ với DCM, cơ quan cung cấp hỗ trợ dài hạn, trợ cấp, bằng cách gọi số 211. Nhưng nếu nhân viên trợ cấp của họ trợ giúp thuê nhà cũng có thể liên hệ với FEMA qua số 800-621-FEMA (3362).



FEMA

Page 2 of 3

?? bi?t thêm thông tin v? c?n bão Harvey và quá trình ph?c h?i c?a Texas, hãy vào trang web v? th?m h?a c?a c?n bão Harvey t?i www.fema.gov/disaster/4332, trang Facebook t?i <http://www.facebook.com/FEMAHarvey>, tài kho?n Twitter FEMA Region 6 t?i twitter.com/FEMARegion6 ho?c trang web c?a Phòng Qu?n Lý Tình Tr?ng Kh?n C?p c?a Texas t?i <https://www.dps.texas.gov/dem/>.



FEMA

Page 3 of 3